

คำกล่าวรายงาน
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7
(7th PULINET National Conference-PULINET 2017)

ของ นางสาววราภรณ์ พัฒนเกียรติพงศ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.45 น.

ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กราบเรียน **อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)**

ดิฉัน ในนามของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี) เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 ในวันนี้ พร้อมกันนี้ ขอต้อนรับอดีตผู้บริหารช่างงาน PULINET ท่านผู้บริหาร ท่านวิทยากร และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้เดินทางมาร่วมการประชุมฯ ด้วยความยินดียิ่ง

ดิฉันขออนุญาตกราบเรียนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET โดยสังเขปดังนี้ การประชุมวิชาการ PULINET ได้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จำนวน 20 สถาบันทั่วประเทศที่เป็นสมาชิก PULINET ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดต่าง ๆ ได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการศึกษาของห้องสมุด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกันในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการช่างงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เห็นชอบให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “Service Excellence” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศระหว่างนักวิชาชีพในวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ (2) เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการนำผลงานวิชาการ/งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ระบบห้องสมุด คลังความรู้ และระบบการเรียนรู้ไร้พรมแดน (3) เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งช่างงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย ภายใต้อัน 3 หัวข้อคือ (1) การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (2) การบริการสารสนเทศและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (3) การบริหารองค์กรและการจัดการความรู้ ทั้งการนำเสนอโดยวาจาและโปสเตอร์ รวมจำนวน 114 ผลงาน รวมทั้งการจัดทัศนศึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามโปรแกรมที่กำหนด ในวันที่ 13 มกราคม

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุด บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ อาจารย์ นักศึกษา ส่วนใหญ่มาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 439 คน และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านวิทยากร รวมทั้งสำนักพิมพ์ ผู้แทนจำหน่ายฐานข้อมูล บริษัท ห้างร้าน ที่ได้ช่วยสนับสนุนการจัดการประชุมครั้งนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ **อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)** ได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และคณะผู้จัดงานต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ค่ะ